



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้ย้ายข้าราชการ จำนวน ๔๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง
ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน ๔๗ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นายจิราวุฒน์ เต็มใจ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง
๒	นางสาวกสมานันท์ สัจจร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสางเภา จังหวัดตาก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๓	นางสาววรารภรณ์ อินปิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๔	นางสาวจิราพร ชัยมณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๕	นายนิพนธ์ อินถา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง จังหวัดอุดรธานี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๖	นางสาวสุดารัตน์ หอมเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๗	นางสาวกนกวรรณ ยันบัวบาน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๘	นางสาววรรณิ นารินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
๙	นางสาวประภัสสร เหล่าคนคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๑๐	นางสาวกรรณิการ์ ภาคการ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๑๑	นายพีรพัฒน์ วรแสน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
๑๒	นางสาวรุจิรา กำลิ่งมาก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก)	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จังหวัดตาก
๑๓	นางมลทิรา บุรีรัตน์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔	นางจิตาภา สามิภักดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๑๕	นางสาวนภัสวรรณ อภิธนาทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๖	นางสาวฉวีวงศ์ อภิมุขสุรกุล	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสง จังหวัดสระบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๑๗	นางสาวปรีณภา เพ็องอารมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘	นางสาวบุญณิสิตา ดวงทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙	นางสาวธันณยา ลิขิตกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒๐	นางสาวธมลวรรณ ไอสถาน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
๒๑	นางสาวฉมาศา ขวัญเดิม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๒๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลัดดาวัลย์ ชติธิ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
๒๓	นายโนโรดม แผงฤทธิ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๒๔	นางสาวอัมราภรณ์ ทองเจิม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๕	นางสาวกานต์ชนิด เพชรจำนงค์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๖	นางสาวยามีละฮ์ อภิบาลแบ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๗	นายสังวรณ์ แก้วทรายขาว	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘	นางสาวผาณิต อินตะเส็น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จังหวัดตาก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๒๙	นางกาญจนา วิชัย	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
๓๐	นางสาวจิรประภา ชันติยู	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓๑	นางสาวชรินทร์ เกื้อแก้ว	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๓๒	นางสาวฮาฟิซา ตาละ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา
๓๓	นางชลธิชา หะยิมะสาและ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล
๓๔	นางสาวปรมพร คชกฤษ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๓๕	นางสาวแววตา เล็กขำ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๓๖	นางสาวอรนุช ทองอบอูน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
๓๗	นางสาวพรรณทิพา สุหาดล	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๓๘	นางเสาวรส แยมุ่น	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓๙	นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์เมือง	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๔๐	นายจิระศักดิ์ บุญเพชร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๑	นางสาวปรัชญาภรณ์ แก้วรอด	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยพิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๔๒	นางพิชญวดี กำไรงาม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
๔๓	นางสาวอมรรัตน์ แก้วทุ่ง	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
๔๔	นางสาวภวารี แจ่มปรีชา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๔๕	นางสาวนันทิชา จันทโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
๔๖	นางสาวณัฐยาน์ จันทรัมย์	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๔๗	นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี